

# เปิดศึกลูกหวาย “ตะกร้อรีโว่ คัพ 2016” อย่างเป็นทางการ จัดเต็มแน่นอน!



เมื่อวันที่ 27 เม.ย. นายสังเวียน บุญโต ท่านรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและนายรุ่งโรจน์ ชันชะลี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงข่าวจัดการแข่งขัน “เซปักตะกร้อ ชิงแชมป์ประเทศไทย รีโว่ คัพ 2016” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายรุ่งโรจน์ กล่าวว่า “โตโยต้า ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเซปักตะกร้อนั้นถือว่าเป็นกีฬาเอกลักษณ์ประจำชาติไทย และสร้างชื่อเสียงให้กับชื่อเสียงของประเทศ ในระดับนานาชาติมาโดยตลอด ปีนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนหลักการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ “รีโว่ คัพ 2016” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และพัฒนากีฬาตะกร้อของไทย และยกระดับมาตรฐานการแข่งขันสู่ระดับอาชีพ พร้อมเปิดโอกาสในการเฟ้นหานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเชิงกีฬาอย่างสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์”

การแข่งขันเซปักตะกร้อ รีโว่คัพ 2016 เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันมากขึ้น จึงได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนชายอายุไม่เกิน 16 ปี, ประเภทนักเรียนชายอายุไม่เกิน 12 ปี, ประเภทนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี

โดยจะเริ่มทำการคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง พร้อมกรุงเทพฯ และปริมณฑล, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ และ ภาคใต้ จำนวนภาคละ 9 ทีม รวมทั้งสิ้น 36 ทีม เข้าไปทำการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559

สำหรับแชมป์ประเภทนักเรียนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี จะได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมรถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ทแคบ 2.4J มูลค่า 612,000 บาท, ประเภทนักเรียนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และ ประเภทนักเรียนหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลการแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 2.3 ล้านบาท

สำหรับกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัด ( 77 จังหวัด ) จะมีขึ้นในระหว่าง วันที่ 26 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2559 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เริ่มจากภาคอีสาน 2 – 5 มิถุนายน จ.ขอนแก่น, ภาคเหนือ 9 – 12 มิถุนายน จ.พิษณุโลก, ภาคใต้ 16 – 19 มิถุนายน จ.สุราษฎร์ธานี, ภาคกลาง 23 – 26 มิถุนายน จ.ชลบุรี และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทยในวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม ที่กรุงเทพมหานคร

“ผมมั่นใจว่า “การแข่งขันเซปักตะกร้อ รีโว่ คัพ 2016” จะมีส่วนช่วยในการพัฒนางานกีฬาตะกร้อ ส่งเสริมให้กีฬาตะกร้อได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และสร้างนักกีฬาตะกร้อรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมสืบสานตำนานตะกร้อไทยให้ครองความเป็นหนึ่งตลอดไป” นายรุ่งโรจน์ กล่าวในที่สุด